

## คำอธิบายชุดวิชา

### ระดับปริญญาโท

**80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์**  
**Political Analysis and Research Methodology**

วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ ขอบข่ายการวิเคราะห์การเมือง ทฤษฎี แนวทางที่สำคัญ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมือง อาทิ แนวทางปรัชญาการเมือง แนวทางสถาบัน แนวทางพฤติกรรมและแนวทางต่างๆ ในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ และศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประเภทการวิจัย และกระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์

**81711 การเมืองการปกครองของไทย**  
**Thai Politics and Government**

วิเคราะห์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย แนวคิดทางการเมือง สถาบัน กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย

**81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม**  
**Political and Social Concepts**

วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองและสังคมที่สำคัญ เพื่อเป็นกรอบในการอธิบายปัญหาต่างๆ ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะองค์อธิปัตย์กับประชาชน การใช้อำนาจรัฐในการกำหนดนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน การกระจายอำนาจ การปกครองตนเองของประชาชน และการศึกษาวิเคราะห์กรณีปัญหาของไทยและต่างประเทศที่สำคัญ

**82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ**  
**Comparative Local Politics and Government**

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น และวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศสำคัญ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

**82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น**  
**Civil Society and Local Community**

ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ประเด็นปัญหาด้านประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น และกรณีศึกษา

**82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น**  
**Seminar Local Politics and Government Problems**

นำแนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบการวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย และถกแถลงเพื่อแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและการศึกษาดูงานท้องถิ่น

**83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ**  
**Comparative Politics and Government**

แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร้างหน้าที่ แนวทางวิเคราะห์ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชั้นนำ เป็นต้น การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมืองเชิงเปรียบเทียบ

**83712 การสื่อสารทางการเมือง**  
**Political Communication**

ระบบการสื่อสารกับระบบการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองในภาคปฏิบัติ พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองในแนวลึก องค์กรและสถาบันในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง และกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมือง

**83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ**  
**Development Process and Public Choices**

ตัวแบบหลักและกระบวนการพัฒนาในกระแสโลก และจุดเน้นในการพัฒนาของประเทศไทย การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและทางเลือก แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะของไทยในอนาคต ตลยภาพของการพัฒนาระหว่างคน เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม

**83791 วิทยานิพนธ์**  
**Thesis**

การเลือกปัญหาการวิจัย การสำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำเสนอและสอบปากป้อนวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

**83792** การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
**Independent Study**

การเลือกปัญหาสำหรับการค้นคว้าหรือวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสำรวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการศึกษาหรือวิจัย ข้อควรคำนึงในการศึกษาค้นคว้าอิสระ

**83793** การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหานักศึกษารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง  
**Graduate Professional Experience in Politics and Government**

การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองโดยใช้กรณีศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง

**83794** การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหานักศึกษารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น  
**Graduate Professional Experience in Local Politics and Government**

การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองท้องถิ่นโดยใช้กรณีศึกษา การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพชั้นสูง